



ข่าวอากาศเพื่อการเกษตรสำหรับภาคใต้

กรมอุตุนิยมวิทยา

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก

วันศุกร์ ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562

*****โทร. (074) 311760 หรือ www.songkhla.tmd.go.th*****

ลักษณะอากาศ 7 วันที่ผ่านมา

ระหว่างวันที่ 12-18 เม.ย.62 หย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ประกอบกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ตลอดช่วง ลักษณะดังกล่าวทำให้มีอากาศร้อนในทุกภาคของประเทศ กับมีอากาศร้อนจัดหลายพื้นที่ในบริเวณประเทศไทยตอนบน อนึ่ง บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนได้แผ่เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทะเลจีนใต้ในระยะกลางช่วง ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนกับฝนหนักบางแห่งและมีรายงานฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงในบางพื้นที่ส่วนมากในระยะกลางและปลายช่วง ส่วนภาคใต้มีฝนบางพื้นที่ตลอดช่วงกับมีฝนหนักบางแห่งในระยะครึ่งแรกของช่วง ภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีอากาศร้อนทั่วไปเกือบตลอดช่วง โดยมีฝนร้อยละ 5-15 ของพื้นที่ตลอดช่วง กับมีฝนหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีในวันที่ 13 เม.ย. ภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีอากาศร้อนหลายพื้นที่ตลอดช่วง โดยมีฝนร้อยละ 10-50 ของพื้นที่ เว้นแต่ในวันที่ 14 เม.ย. มีฝนร้อยละ 85 ของพื้นที่กับมีฝนหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตรังในวันที่ 12 เม.ย. และจังหวัดกระบี่ในวันที่ 14 เม.ย.

ช่วงที่ผ่านมาภาคใต้ไม่มีรายงานฝนตกหนักมาก ส่วนบริเวณจังหวัดที่มีฝนตกหนัก ได้แก่ สุราษฎร์ธานี กระบี่ และตรัง

สำหรับบริเวณที่มีฝนตกมากที่สุดภาคใต้ วัดได้ 65.0 มม. ที่ อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 13 เม.ย. 62

สำหรับบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงสุดในภาคใต้ วัดได้ 39.5 °ซ. ที่ ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 12 เม.ย. 62

คาดหมายลักษณะอากาศใน 7 วันข้างหน้า

การคาดหมายลักษณะอากาศ ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดหลายพื้นที่ตลอดช่วง ในช่วงวันที่ 19-21 เม.ย. 62 มีฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ ส่วนในช่วงวันที่ 22-24 เม.ย. 62 บริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก จะมีพายุฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้น และมีลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ ส่วนภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้น

ลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยา ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนตลอดช่วง ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดหลายพื้นที่ ประกอบกับในช่วงวันที่ 19-21 เม.ย. 62 มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และ ภาคกลาง ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงบางแห่ง ส่วนในช่วงวันที่ 22-24 เม.ย. 62 ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก จะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้บริเวณดังกล่าวมีพายุฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้น และมีลมกระโชกแรง กับมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ ส่วนลมตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้น

คำเตือน ขอให้เกษตรกรบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาวะอากาศร้อน โดยควรหลีกเลี่ยงทำกิจกรรมกลางแจ้งในตอนกลางวันในระยะสัปดาห์นี้ไว้ด้วย ส่วนในช่วงวันที่ 22-24 เม.ย. 62 ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ฟ้าผ่า และลูกเห็บตกไว้ด้วย

ผลกระทบต่อเกษตรกร

- เนื่องจากปริมาณและการกระจายของฝนมีน้อย เกษตรกรควรวางแผนการใช้น้ำที่เก็บกักไว้ให้เหมาะสม เพื่อจะได้มีน้ำใช้ทางการเกษตรตลอดช่วงแล้ง โดยให้น้ำแก่พืชอย่างมีสิทธิภาพ เช่น ให้น้ำบริเวณทรงพุ่ม หรือให้น้ำระบบน้ำหยด เป็นต้น รวมทั้งคลุมดินบริเวณแปลงปลูกพืชและโคนต้นพืชด้วยวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น ใบไม้ ฟางข้าว และหญ้าแห้ง เป็นต้น เพื่อลดการระเหยของน้ำและเป็นการรักษาความชื้นภายในดิน

- สำหรับสภาพอากาศที่ร้อนในตอนกลางวัน ผู้ที่เลี้ยงสัตว์ควรดูแลโรงเรือนให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก รวมทั้งจัดหาน้ำให้แก่วัวเลี้ยงอย่างเพียงพอ เพื่อป้องกันสัตว์อ่อนแอและเจ็บป่วย